

“Hỏi nhanh - đáp rõ” trong phiên chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI

Tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI, lần đầu tiên phiên chất vấn được đổi mới theo hướng “hỏi nhanh - đáp rõ”, trao đổi thẳng thắn, đi đến tận cùng của vấn đề giữa đại biểu dân cử với thủ trưởng cơ quan chuyên môn, được cử tri và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.



Đổng chí Nguyễn Xuân Khánh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI.



Đại biểu Lê Hồng Sơn (tổ Hùng Hà) chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI.

Tại các kỳ họp HĐND trước, nội dung chất vấn do các đại biểu tự đăng ký ở nhiều lĩnh vực khiến cho chất vấn chưa thực sự có trọng tâm, trọng điểm. Nhưng tại kỳ họp lần này, Thường trực HĐND tỉnh căn cứ các quy định của pháp luật, phiếu chất vấn của đại biểu, ý kiến, kiến nghị của cử tri và các vấn đề xã hội quan tâm quyết định các nhóm vấn đề chất vấn. Trong đó, 4 vấn đề được tập trung chất vấn đó là: quản lý, sử dụng tài nguyên đất, cát, nước và quản lý giám sát ô nhiễm môi trường trong tỉnh; công tác quản lý khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; thực hiện chính sách đối với người và gia đình người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội; công tác đào tạo, quản lý, sử dụng lao động và công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

Tất cả các đại biểu đều có thể chất vấn thủ trưởng các ngành, đơn vị, địa phương trên tinh thần “hỏi nhanh - đáp rõ”. Thường trực HĐND tỉnh dành thời gian 2 phút để đại biểu đặt câu hỏi và yêu cầu hỏi thẳng vấn đề, 5 phút để thủ trưởng ngành báo cáo ngắn gọn về những kết quả ngành đã đạt được và 5 phút trả lời câu hỏi của đại biểu. Nội dung trả lời phải xúc tích, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm, trọng điểm và chú trọng các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Tại kỳ họp lần này có 8 đại biểu chất vấn, trao đổi với 7 thủ trưởng

ngành, đơn vị, địa phương liên quan đến các vấn đề: tình trạng chuyển đổi và sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích ở các địa phương; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sống tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình, tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đoàn Túc; thực trạng quản lý hành nghề y được tư nhân, vấn đề quản lý giá thuốc và chất lượng thuốc, việc phân bổ chi tiêu khám chữa bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh BHYT; thực trạng xét nghiệm, kiểm nghiệm xét nghiệm nước tại các nhà máy và nước sinh hoạt của các hộ gia đình; cấp đổi Bằng T2 quốc gia công, hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, giải quyết chính sách cho người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thực hiện chính sách với hộ nghèo, quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh; việc tôn trọng những vụ việc trong thi hành án dân sự. Cùng một vấn đề về tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đoàn Túc, ngoài phần trả lời chất vấn của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Thái Bình và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng giải trình, trao đổi, trả lời làm rõ thêm các thông tin, trách nhiệm của ngành, địa phương và giải pháp để khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đoàn Túc. Đại biểu Lê Hồng Sơn (tổ Hùng Hà) cho biết: Tôi hỏi ông về phần trả lời chất vấn của đồng chí

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng ô nhiễm môi trường sông Đoàn Túc. Đây là vấn đề cử tri rất bức xúc, kiến nghị rất nhiều cuộc tiếp xúc cử tri và rất mong là thủ trưởng của hai ngành và lãnh đạo UBND thành phố đã đề xuất rất rõ các giải pháp khắc phục. Tôi mong thời gian tới UBND thành phố Thái Bình, hai ngành phối hợp tích cực với các đơn vị liên quan huy động tối đa các nguồn lực, tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện đúng cam kết với cử tri, sớm trả lại môi trường trong lành cho sông Đoàn Túc.

Về tình trạng xét nghiệm, kiểm nghiệm chất lượng nước tại các nhà máy và nước sinh hoạt của các hộ gia đình, ngoài chất vấn Giám đốc Sở Y tế, đại biểu cũng đề nghị thủ trưởng ngành Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường trả lời... Như vậy cùng một nội dung chất vấn liên quan đến trách nhiệm của nhiều ngành, thủ trưởng các ngành cùng trả lời đã làm sáng tỏ vấn đề cử tri và nhân dân quan tâm. Với nội dung cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân sinh sống tại các khu đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình đã được chất vấn tại kỳ họp thứ năm, nhưng khi vấn đề chưa được giải quyết triệt để thì tại kỳ họp này đại biểu lại tiếp tục chất vấn yêu cầu ngành chức năng có giải pháp giải quyết dứt điểm những tồn tại, vướng mắc. Đại biểu Bùi Mạnh Hà (tổ Kiến Xương) là người chất vấn nội dung này chia sẻ: Đây là việc làm cần thiết không chỉ thể hiện trách

nhiệm của đại biểu HĐND tỉnh trong việc giám sát, theo dõi việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các sở, ngành liên quan mà còn tạo động lực để các sở, ngành tiếp tục giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị. Thông qua đó, cử tri và nhân dân thấy các đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện nhiệm vụ chuyển tải ý kiến của cử tri tới kỳ họp, tới các sở, ngành liên quan, theo dõi việc giải quyết và theo đến cùng vấn đề; đồng thời tiếp tục theo dõi, giám sát việc thực hiện của các sở, ngành. Đặc biệt quan tâm theo dõi phiên chất vấn tại kỳ họp thứ chín HĐND tỉnh khóa XVI đã thực sự đổi mới hướng gần hơn nữa tới cử tri và nhân dân. Hầu hết các vấn đề chất vấn đều “đúng” và “trúng” tình hình thực tế. Không chỉ trả lời tại hội trường, Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các nội dung trả lời chất vấn phải được báo cáo bằng văn bản, đăng công khai trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, của HĐND tỉnh, của các ngành chức năng để các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri và nhân dân giám sát việc thực hiện của các ngành, cam kết của thủ trưởng ngành đã hứa trong phiên chất vấn; làm cơ sở để cấp ủy, chính quyền tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các ngành đã phân công. Đây cũng là hành động thể hiện quyết tâm không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới và nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

NGUYỄN HÌNH - THU HIỀN

THÁI BÌNH Đạt 2 giải thưởng phát triển văn hóa đọc

Tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa trao tặng giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển văn hóa đọc trên cả nước. Trong 17 tập thể, 7 cá nhân trên cả nước được trao tặng, Thái Bình vinh dự có 1 tập thể và 1 cá nhân được nhận giải thưởng. Đó là Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Quỳnh Phụ và không gian đọc Đố Hà Cừ (thành phố Thái Bình). Đây là phần thưởng ý nghĩa nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp tích cực của cá nhân, tập thể trong phát triển văn hóa đọc.

HOÀNG LANH

Toàn tỉnh có 3.187 thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ

Tính đến ngày 16/12/2019, các huyện, thành phố trong tỉnh đã hoàn thành công tác khám sức khỏe cho thanh niên nhập ngũ năm 2020. Theo đó, tổng số thanh niên đủ điều kiện khám tuyển là 10.002 thanh niên, trong đó có 6.365 thanh niên tham gia khám tuyển, đạt 63,6% so với số điều kiện khám. Qua khám tuyển, có 3.187 thanh niên đủ sức khỏe, đạt 50,1% so với số

lên khám tuyển. Trong thời gian tới, các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức khám bù, khám vết đến ngày 31/12/2019; đồng thời, tiến hành hoàn chỉnh hồ sơ, chốt quân số và thực hiện các nội dung trong quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, phấn đấu giao đủ 2.650 tân binh, đạt 100% chỉ tiêu, chất lượng cao.

TÁT ĐẠT

THÀNH PHỐ Khánh thành nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo

Sáng ngày 19/12, thành phố Thái Bình tổ chức khánh thành nhà đại đoàn kết từ nguồn quỹ “Vĩ người nghèo” số tiền 30 triệu đồng, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hỗ trợ từ nguồn quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” số tiền 20 triệu đồng, phường Phú Khánh hỗ trợ 5 triệu đồng, số tiền còn lại do người thân, bạn bè ủng hộ và ông bà tiết kiệm. Sau 2 tháng thi công, ngôi nhà mái bằng với diện tích 24m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với tổng kinh phí trên 100 triệu đồng.

THANH HÀ

Hơn 200 cán bộ, giáo viên tình nguyện hiến máu nhân đạo

Sáng ngày 19/12, tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện ngành Giáo dục năm 2019. Với thông điệp “Mỗi giọt máu - một tấm lòng”, ngày hội năm nay thu hút 211 cán bộ, giáo viên đến từ nhiều trường học trong tỉnh tham gia hiến máu nhân đạo.

ĐẶNG ANH

HỘI CỤY GIÁO CHỨC HUYỆN VŨ THƯ 23 tập thể, cá nhân được khen thưởng

Sáng ngày 19/12, Hội Cựu giáo chức (CGC) huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Năm 2019, Hội CGC huyện và các hội cơ sở làm tốt công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên với trên 300 lượt thăm hỏi hội viên ốm đau, tổng kinh phí hàng chục triệu đồng. Cán bộ, hội viên CGC huyện tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ ở các địa phương. Với 678 hội viên CGC là cán bộ, hội viên của hội khuyến học các cấp, có đóng góp lớn trong công tác giáo dục tại cơ sở. Toàn Hội hiện có 219 hội viên tham gia công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể, đóng góp trí tuệ, công sức phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt xây dựng nông thôn mới tại địa bàn. Năm 2019, Hội CGC huyện Vũ Thư kết nạp thêm 22 hội viên mới, đưa tổng số

hội viên toàn huyện lên 1.511 người; vận động hội viên đóng góp đưa tổng quỹ hội CGC các địa phương hiện đạt gần 316 triệu đồng, tạo nguồn kinh phí thiết thực nâng cao hiệu quả hoạt động hội. Năm 2020, Hội CGC tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng các hoạt động, phong trào hội; phấn đấu chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên; mỗi cán bộ, mỗi hội viên CGC tích cực tham gia các hoạt động giáo dục, các phong trào thi đua yêu nước góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nhân dịp này, Hội CGC tỉnh, lãnh đạo Hội CGC huyện Vũ Thư đã trao bằng khen, giấy khen của Hội CGC Việt Nam và Hội CGC tỉnh cho 7 đơn vị, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển hội giai đoạn 2014 - 2019.

HÀ PHƯƠNG

Liệt sĩ Đinh Gia Tông

Ông Đinh Gia Tông tham gia cách mạng từ tháng 1/1944, tháng 2/1945 trực tiếp chỉ huy Việt Minh phá kho thóc của phát xít Nhật chia cho dân nghèo, bị bọn phản động chỉ điểm, ông bị giặc bắt giam ở bốt Dục Linh. Chúng tra tấn dã man nhưng ông đã trung thành với cách mạng không khai báo, bọn giặc đã cắt hai gót chân ông. Ngày 5/3/1945, ông Đinh Gia Tông hy sinh và sau 74 năm ông được suy tôn là liệt sĩ. Hơn bảy thập kỷ qua, người dân thôn Giới Phúc, xã Tân Tiến, huyện Quỳnh Phụ, nay là thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ được những người cao tuổi ở thôn kể lại câu chuyện tháng 2/1945 Việt Minh tổ chức phá kho thóc của Nhật lấy thóc chia cho dân nghèo. Ông Đinh Gia Tông, cán bộ Việt Minh trực tiếp chỉ huy phá kho thóc đã bị giặc bắt đem về giam giữ ở bốt Dục Linh, chúng tra

các cu đã qua đời vì tuổi cao sức yếu. Nhưng thật may, tập hồ sơ về ông Tông còn có nhiều bút tích của những người đồng chí với ông xác nhận sự hy sinh của ông cho cách mạng và cho nhân dân. Đầu năm 1945, nạn đói khủng khiếp diễn ra khắp nơi trong tỉnh, xã Tân Tiến (An Lễ) cũng trong cảnh ngộ ấy, mặt trận Việt Minh chủ trương cứu đói cho nhân dân, tranh thủ những gia đình địa chủ tiến bộ, Hội đồng kỳ mục trong thôn vận động họ cho vay thóc để cứu dân. Ông Đinh Gia Tông được mặt trận Việt Minh giao nhiệm vụ thảo đơn vay thóc cho dân. Nhưng số thóc vay được quá ít, không đủ cứu đói cho dân. Do vậy, mặt trận Việt Minh có quyết định thóc bao tổ chức phá kho thóc của Nhật và bọn tay sai thân Nhật tại đình làng Giới Phúc, xã Tân Tiến. Việt Minh thôn Giới Phúc đã thành lập tổ phá kho thóc của Nhật gồm các ông Quân Hậu, Vệ Đán, Gia Mai, Hội Ngợi... do ông Đinh Gia Tông trực tiếp chỉ huy. Sáng ngày 25/02/1945, cuộc phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo ở thôn Giới Phúc đã thành công.

Tuy nhiên, sau thành công này của Việt Minh, bọn cường hào gian ác ở Tân Tiến đã báo quân Nhật ở huyện Quỳnh Phụ về đàn áp, lùng bắt người chỉ huy và những người phá kho thóc, chúng khủng bố nhân dân, bắt dân phải mang tra thóc cho chúng. Nhiều cán bộ Việt Minh phải dạt qua nơi khác để bảo toàn lực lượng. Ông Đinh Gia Tông bị tay sai của giặc chỉ điểm nên bọn giặc đã bắt được ông tại khu chợ Đồng Bằng, chúng đưa ông về giam giữ ở bốt Dục Linh xét hỏi và tra tấn dã man suốt hai ngày hai đêm. Mặc dù vậy, ông Tông vẫn một lòng trung thành với cách mạng, không khai báo. Cuối cùng bọn giặc Nhật đã đưa ông Tông ra sân vận động Dục Linh, chúng cắt đứt hai gót chân ông nhằm thị uy và khủng bố tinh thần cách mạng của nhân dân. Ngày 5/3/1945, ông Đinh Gia Tông hy sinh trong niềm tiếc thương của những người đồng chí và người dân An Lễ. Tháng 10/1995, ông Đinh Gia Tông được quê xã An Lễ tham gia cách mạng từ năm 1943 (ông Đinh Gia Tông viết năm 1913) cùng với các ông Hậu, ông Tuấn,

ông Hoàn, ông Tông và ông Đam tham gia rải truyền đơn chống phát xít Nhật và trực tiếp cùng ông Tông phá kho thóc của Nhật ghi lại xác nhận về trường hợp hy sinh của ông Đinh Gia Tông như sau: Sau khi phá kho thóc thành công, bị bọn cường hào báo lên quan huyện cho lính về đàn áp, chúng bắt được ông Tông người cầm đầu phá kho thóc đưa về bốt Dục Linh tra tấn và cắt hai gót chân ông Tông đến chết. Ngày 20/10/1995, ông Nguyễn Ngọc Lâm quê xã An Tràng (ông Lâm chết năm 2014) có xác nhận: Tháng 2/1945, sau khi chỉ huy phá kho thóc của Nhật, ông Đinh Gia Tông bị bắt và bị tra tấn, chúng cắt hai gót chân ông Tông bị chết. Đề nghị Nhà nước suy tôn ông Đinh Gia Tông là liệt sĩ. Xác nhận của cán bộ lão thành cách mạng Lê Ngọc Chuy khẳng định ông Đinh Gia Tông là cán bộ Việt Minh thôn Giới Phúc, xã Tân Tiến, nay là thôn Đồng Phúc, xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ trực tiếp chỉ huy phá kho thóc của Nhật chia cho dân nghèo ngày 25/2/1945 và bị giặc bắt tra tấn cắt hai gót chân đến chết, đề nghị Nhà



Tranh minh họa cảnh phá kho thóc của Nhật cứu đói cho dân. Nguồn internet